

Số: 88 /KH-UBND

Kim Bảng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp
trên địa bàn huyện Kim Bảng

Thực hiện Công điện số 680/CTTg ngày 24/5/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn Covid-10 trong các khu công nghiệp;

Thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “ Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” (viết tắt là Hướng dẫn 2194), Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp” (viết tắt là Hướng dẫn 2787);

Thực hiện Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại các Doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện với các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) trong và ngoài cụm công nghiệp (CCN) và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc phòng chống dịch “ phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, luôn chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn.

2. Phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại doanh nghiệp, CCN, không để dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất số ca mắc và tử vong. Đảm bảo sản xuất an toàn, vừa thực hiện phòng, chống dịch, vừa thực hiện

hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

II. Yêu cầu

1. Xác định nhiệm vụ phòng chống Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu Trung tâm Phát triển CCN, các doanh nghiệp, người lao động (gọi tắt là NLD) chấp hành, thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả với phương châm 04 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch.

3. Các doanh nghiệp, các ngành, các xã, thị trấn có khu CN, cụm CN, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, điều trị, tổ chức sản xuất, tiêm vắc xin phòng Covid-19 để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả với các tình huống dịch có thể xảy ra. Quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

Trên địa bàn huyện Kim Bảng có 01 KCN thuộc tỉnh quản lý với 46 doanh nghiệp và khoảng trên 10 nghìn NLD, 02 doanh nghiệp với trên 500 NLD; huyện quản lý 03 cụm công nghiệp với 63 doanh nghiệp và trên 3 nghìn NLD, doanh nghiệp ngoài cụm là trên 400 DN với khoảng trên 1,2 nghìn NLD. Các doanh nghiệp trong KCN và doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý chủ yếu lao động là người ngoại tỉnh, chuyên gia nước ngoài; đặc điểm của các doanh nghiệp trong KCN, cụm CN và DN ngoài cụm CN là đông người, phần lớn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp còn có các đơn vị cung ứng dịch vụ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Vì vậy nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp luôn thường trực và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

C. PHÒNG CHỐNG DỊCH KHI CHƯA CÓ CA MẮC COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CNN

Các doanh nghiệp, KCN, CCN thực hiện Hướng dẫn 2194 và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung triển khai các nội dung sau:

I. Các nhiệm vụ phòng, chống dịch thường xuyên

1. Trung tâm Phát triển CCN:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các Cụm CN.

- Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các doanh nghiệp trong CCN. Thiết lập, duy trì liên lạc thường xuyên, kịp thời qua đường dây nóng với các cơ quan y tế địa phương, các xã, thị trấn có CCN (kịp thời cập nhật văn bản chỉ đạo, cung cấp danh sách đường dây nóng tới các doanh nghiệp, các CCN).

- Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của Tỉnh, của huyện tới các doanh nghiệp kịp thời, cụ thể, rõ việc; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp theo các quy định, hướng dẫn; báo cáo UBND huyện tình hình phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, CCN vào 16h ngày thứ 4 hàng tuần.

- Chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa-TT, Phòng Kinh tế-HT, UBND xã, thị trấn có CCN tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, NLĐ về phòng, chống dịch, về khai báo y tế bắt buộc, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, cập nhật trên bản đồ an toàn Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh.

- Chủ động thành lập, đề xuất thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp có nhiều lao động, nguy cơ lây lan cao; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

- Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chủ động đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, của CCN lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại cổng ra vào CCN và chủ trì duy trì các chốt; thực hiện khử khuẩn, kiểm soát quy định phòng, chống dịch trên các phương tiện vận chuyển NLĐ, hàng hóa ra vào CCN.

- Đầu mối liên hệ, thống nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch, tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19.

2. Đối với các doanh nghiệp trong khu CN, cụm CN, ngoài CNN

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, các tổ An toàn Covid-19 tại doanh nghiệp (chi tiết tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn 2787); ký và thực hiện cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; tự đánh giá nguy cơ và cập nhật trên bản đồ an toàn Covid-19.

- Rà soát, bổ sung và ban hành kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại doanh nghiệp (phương án có xác nhận của Trung tâm PTCCN nếu DN trong CNN, xác nhận của Ban QL KCN nếu DN trong KCN), phương án bao gồm các nội dung sau: Bố trí phòng cách ly tạm thời khi có ca nghi nhiễm; giãn cách, giảm mật độ tại khu vực ăn ca và khu vực sản xuất; phương tiện đưa đón công nhân; dự kiến tổ chức xét nghiệm; dự kiến tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho NLĐ khi có

vắc xin phòng Covid-19, dự kiến tổ chức sản xuất trong điều kiện có dịch; lên phương án dự phòng về trang thiết bị, vật tư, trang phục bảo hộ phòng, chống dịch cho cán bộ, NLD của doanh nghiệp; phương án khu lưu trú cho NLD trong trường hợp dịch lây lan rộng tại doanh nghiệp, tại CCN.

- Tăng cường thông gió tại nhà ăn, phân xưởng, khu vệ sinh; phân luồng sắp xếp NLD tại phân xưởng, dây chuyền sản xuất, giảm mật độ NLD tại mỗi ca làm việc, ca ăn; giảm tiếp xúc bằng bố trí vách ngăn tại nhà ăn, bố trí suất ăn riêng; tăng cường họp trực tuyến, làm việc tại nhà (một số bộ phận hành chính, kế toán...); lắp đặt camera giám sát khu vực có nguy cơ; lập danh sách quản lý thông tin của NLD gửi Trung tâm PTCCN, BQLKCN để truy vết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi cần thiết; thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho NLD.

- Quản lý danh sách và thông tin sức khỏe NLD của doanh nghiệp và NLD của các cơ sở cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, yêu cầu NLD thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế bắt buộc (khuyến khích NLD ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày), đặc biệt các trường hợp đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao; thực hiện nghiêm quy định quản lý người nước ngoài, NLD hết thời gian cách ly tập trung về lưu trú làm việc tại doanh nghiệp; yêu cầu cơ sở cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ký và thực hiện cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

- Nếu có bố trí phương tiện đưa đón NLD thì kiểm tra, yêu cầu lái xe và nhà xe và NLD áp dụng biện pháp phòng, chống dịch tại điểm 6.1 mục VI của hướng dẫn 2787. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm tầm soát cho cán bộ, NLD tại doanh nghiệp theo điểm 4.1 mục IV hướng dẫn 2787.

- Triển khai bộ phận kiểm soát dịch bệnh tại cổng doanh nghiệp với nhiệm vụ cụ thể:

+ Không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc/ ký túc xá. Trường hợp cần thiết vào khu vực làm việc/ký túc xá thì bảo vệ phải ghi lại thông tin cá nhân, kê khai y tế bắt buộc của người vào (khách), người tiếp khách, vị trí tiếp khách, thời gian tiếp khách vào sổ trực ban, không cho phép khách đi vào các khu vực không liên quan. Bố trí riêng khu vực để tiếp khách. Khách vào khu vực làm việc/ ký túc xá phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn.

+ Gắn biển "Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào" đặt ngay cổng ra vào. Bố trí đủ nhân lực tại cổng ra vào để đo kiểm tra thân nhiệt cho NLD và đảm bảo khoảng giãn cách tối thiểu 1-2 m tại khu vực cổng ra vào tại thời điểm đầu giờ và khi hết giờ làm việc.

- Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch tại các khu vực công cộng trong doanh nghiệp (khu vực dung chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM), trên phương tiện vận chuyển để NLD/khách hàng có thể đọc và làm theo.

- Thiết lập, duy trì số điện thoại đường dây nóng các cấp và trong doanh nghiệp, cung cấp cho NLD đầy đủ thông tin, điện thoại liên hệ của người có trách nhiệm, quản lý phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, hoặc thành viên tổ An toàn Covid để liên hệ khi cần.

3. Các cơ sở cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp

Gồm các doanh nghiệp cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, NLD, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước...:

Yêu cầu ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 gửi doanh nghiệp trong KCN, cụm CN, ngoài CCN lập và quản lý danh sách, lịch trình, thời gian làm việc của NLD; định kỳ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho toàn bộ NLD; yêu cầu NLD thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày.

4. Phòng Kinh tế-HT: Chỉ đạo tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện thực hiện tự đánh giá và cập nhật lên bản đồ an toàn Covid -19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, của Tỉnh.

5. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và tư nhân trong huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Phòng Kinh tế-HT, TTPTCNN quán triệt, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh các doanh nghiệp, các CCN trong thực hiện các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid -19 của các cấp, các ngành. Xây dựng kế hoạch, bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế tổ chức các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, dập dịch tại doanh nghiệp, các CCN, KCN an toàn, hiệu quả, phù hợp, đúng quy định.

6. Công An huyện: Chỉ đạo tăng cường quản lý nhân khẩu tại địa phương, nhất là quản lý người nước ngoài, lao động nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp và các trường hợp nhập cảnh kết thúc thời gian cách ly tập trung, người đi từ các vùng dịch được Bộ Y tế công bố về làm việc tại doanh nghiệp; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài CCN.

7. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động triển khai, hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, trong CCN bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh,

an toàn lao động gắn với phòng, chống dịch, phát huy hoạt động của các tổ An toàn Covid, hỗ trợ bảo đảm các điều kiện sống khi người lao động phải nghỉ làm, thực hiện cách ly để phòng, chống dịch theo quy định.

8. Phòng Văn hóa-TT, Đài truyền thanh huyện: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai áp dụng các ứng dụng công nghệ vào phòng, chống dịch như khai báo y tế điện tử, kiểm soát người ra vào doanh nghiệp...

9. UBND các xã, thị trấn có doanh nghiệp, KCN, Cụm CN

a) Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Quản lý chặt chẽ, đảm bảo phòng, chống dịch tại nhà trọ/ khu nhà trọ của NLD (gọi tắt là nhà trọ) trên địa bàn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn 2787, nhất là yêu cầu NLD ký cam kết gửi chủ nhà trọ, chính quyền cấp xã về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại nơi lưu trú.

- Phối hợp với Ban quản lý các KCN, Trung tâm PT CCN, giám sát việc thực hiện cam kết và phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của doanh nghiệp; phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khi phát sinh các nhiệm vụ liên quan phòng, chống dịch, an ninh trật tự trên địa bàn.

b) UBND xã, thị trấn cử lãnh đạo UBND xã, thị trấn và các cơ quan chức năng của huyện tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại các CCN, KCN theo đề nghị của Trung tâm PT CCN và Ban quản lý KCN tỉnh.

II. Xử lý khi xuất hiện các trường hợp ho sốt, hoặc có thông tin về các trường hợp là F1, F2 tại doanh nghiệp.

Khi có trường hợp NLD/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc có thông tin về các trường hợp là F1, F2 tại doanh nghiệp, thực hiện các công việc sau:

1. NLD/ khách hàng có biểu hiện ho sốt, mệt mỏi, các trường hợp F1, F2: Thông báo ngay cho cán bộ quản lý doanh nghiệp/ ký túc xá và cán bộ y tế tại doanh nghiệp; hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.


2. Người quản lý doanh nghiệp, cán bộ y tế tại doanh nghiệp: Đưa các trường hợp trên đến khu cách ly (KCL) tạm thời của doanh nghiệp (Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc, ký túc xá nếu có thể). Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; hạn chế đồ đạc trong phòng; có chỗ rửa tay; có thùng đựng rác có nắp đậy kín; có khu vực vệ sinh riêng; Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến cơ sở y tế. Thông báo đến Ban quản lý KCN, Trung tâm PT CNN và Trung tâm Y tế

huyện/ y tế cơ sở để được tư vấn, hướng dẫn; Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của NLD; lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại cơ sở lao động/ ký túc xá khi cơ quan y tế yêu cầu; đối với cơ sở lao động có phòng, trạm y tế thì cần rà soát sắp xếp và thông báo lối đi riêng dành cho NLD có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho sốt, đau rát họng, khó thở đến khám và tư vấn.

3. Trung tâm PT CCN, Ban quản lý KCN: Sau khi tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp, thông báo đến UBND huyện (qua TTYT, Phòng Y tế) danh sách những đối tượng nghi nhiễm hoặc F1, F2 để chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động rà soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của NLD; tình hình hoạt động và phòng, chống dịch của doanh nghiệp.

4. Trung tâm Y tế: Chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm F1 và các trường hợp nghi nhiễm đang có mặt tại doanh nghiệp, đưa các F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

D. PHÒNG CHỐNG DỊCH KHI CÓ CA MẮC COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CNN VÀ NGOÀI CCN

Khi trong doanh nghiệp có người mắc Covid-19, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn thực hiện theo Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (*hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp gửi kèm theo kế hoạch này*). 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; BCĐ PCD tỉnh Hà Nam;
- Sở Y tế tỉnh Hà Nam; Khu CN Đồng văn IV;
- TT HU – TT HEND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trong huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, YT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Sơn